

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน
จาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลวังชัย
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังชัยปี 2566



โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังชัย
อำเภอป่าพอง จังหวัดขอนแก่น

แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่
ได้รับงบประมาณสนับสนุน
จาก กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
เทศบาลตำบลวังชัย

แบบรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน
จาก กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังชัย

1. ชื่อโครงการ

-โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังชัยปี 2566"

2. หลักการและเหตุผล

ธรรมชาติของคนเราจะมีฟัน 2 ชุด คือชุดฟันแท้และชุดฟันน้ำนม ซึ่งฟันน้ำนมมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าฟันแท้ เนื่องจากฟันน้ำนม เป็นฟันที่เด็กจะใช้งานเพื่อการเคี้ยวอาหารเพื่อพัฒนาสุขภาพร่างกายทุกส่วนไปพร้อมๆกัน โดยเด็กจะต้องใช้ฟันน้ำนมอย่างเดียวนานเป็นเวลาประมาณ 5-6 ปี เมื่อเด็กอายุ 6-7 ปี จะเริ่มมีการทยอยขึ้นของฟันแท้เพื่อแทนที่ฟันน้ำนม โดยฟันน้ำนมจะค่อยๆมีการหลุดตามอายุของฟันแต่ละซี่และหลุดจนหมดเมื่อเด็กอายุประมาณ 12 ปี

จากการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติทั่วประเทศในปี พ.ศ.2550 เด็กกลุ่มอายุ 3 ปี มีอัตรา ฟันน้ำนมผุร้อยละ 61.4 จากการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติในปี พ.ศ.2555 พบอัตราฟันน้ำนมผุร้อยละ 51.7 จากการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติ ครั้งล่าสุดในปี พ.ศ.2560 พบอัตราฟันน้ำนมผุร้อยละ 52.9 และจากการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังชัย อำเภอป่าพอง จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2565 เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังชัยจำนวน 46 คน พบอัตราฟันน้ำนมผุ ร้อยละ 50.00 โดยเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้เด็ก 3 ปี มีฟันน้ำนมผุไม่เกินร้อยละ 57.00 จากข้อมูลดังกล่าว ผู้รับผิดชอบงานทันตสาธารณสุข ได้มีการวิเคราะห์ปัญหาโรคฟันผุที่เกิดขึ้นในกลุ่มเด็กที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่าปัญหาโรคฟันผุในฟันน้ำนมเกิดจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ มีพฤติกรรมในการบริโภคที่ไม่ถูกต้อง พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กที่ไม่ถูกต้อง เช่น การปล่อยให้เด็กหลับคาขวดนม การไม่ดูแลทำความสะอาดหลังคัมนม การไม่ทำความสะอาดช่องปากให้เด็ก บังคับเหล่านี้ทำให้เกิดปัญหาแล้วยังพบว่าผู้เลี้ยงดูเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพช่องปาก อีกทั้งยังไม่เห็นความสำคัญต่อฟันน้ำนม

ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังชัย ได้ให้ความสำคัญในการเฝ้าระวังทันตสุขภาพและตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพในช่องปากของเด็กปฐมวัย จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเพิ่มกระบวนการเรียนรู้เรื่องการดูแลสุขภาพในช่องปากของเด็กปฐมวัยให้แก่ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อนำไปสู่สภาวะสุขภาพช่องปากเด็กที่ดีต่อไป

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากแก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. เพื่อป้องกันการเกิดโรคฟันผุทุกกลามแก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ภาพกิจกรรมโครงการ

























